



THƯ CHÚC MỪNG

**Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Khoa học
Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (18/3/1977 - 18/3/2022)**

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (18/3/1977-18/3/2022), thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi thân ái gửi tới các thể hệ công chức, viên chức, người lao động của Viện những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong 45 năm qua, với tâm huyết, trí tuệ, nỗ lực, phấn đấu của các thể hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã vượt qua khó khăn, thách thức, khẳng định vị trí vai trò là đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo hàng đầu cả nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu. Các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện đã cung cấp các luận cứ khoa học, thực tiễn cho hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch về quản lý tài nguyên, môi trường và khí hậu; nâng cao hiệu quả công tác dự báo khí tượng thủy văn, phòng, chống thiên tai. Viện đã đào tạo đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học chuyên sâu về lĩnh vực khí tượng, khí hậu, thủy văn, hải dương học, tài nguyên nước, môi trường và biến đổi khí hậu cho đất nước. Nhiều công chức, viên chức trưởng thành, được đào tạo từ Viện đã trở thành nhà quản lý, nhà khoa học có uy tín ở trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các kết quả đạt được của Viện; tri ân các thể hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đã đóng góp vào chặng đường phát triển rất đáng tự hào. Tôi đánh giá cao và cảm ơn các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học đã hỗ trợ, tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trong những năm qua.

Biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan và tình trạng nước biển dâng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực, an ninh tài nguyên nước, đến sự phát triển bền vững của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phải đi tiên phong đóng vai trò dẫn dắt. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cần phải đổi mới, sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học, trong hợp tác hội nhập; xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cho đất nước, tham gia sâu rộng vào các tổ chức khí tượng, khí hậu, môi trường quốc tế. Tăng cường liên kết, hợp tác, tạo ra hệ sinh thái nghiên cứu về khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, tiếp cận tri thức của nhân loại và các xu thế của thời đại để giải quyết vấn đề tài nguyên, môi trường, khí hậu của Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 45 năm xây dựng và phát triển, mỗi công chức, viên chức, người lao động của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành, xứng đáng là đơn vị khoa học và công nghệ đi đầu về nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chào thân ái!



Trần Hồng Hà
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường